

การดำเนินกิจกรรมสถานที่ทำงานน่ายุ่หน้าทำงานฯ

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต”

1. เกณฑ์สะอาด

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดกิจกรรมทำความสะอาด ทุกวันศุกร์ของทุกเดือน อาคารสถานที่ กำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน มีป้ายแสดงและมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส ไม่แขวนวัสดุต่างๆ ตามผนังของอาคาร สภาพหน้าต่าง ประตู ชั้นบันได ราวบันได อุปกรณ์และหลอดไฟตามที่ต่างๆ บริเวณพื้นต่างระดับมีสัญลักษณ์บอกความแตกต่าง บริเวณทางเดิน ทางขนย้าย หรือทางเพื่อการจราจรมีขนาดเหมาะสม บริเวณที่จัดเก็บวัสดุสิ่งของ ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดีและสะอาด มีป้ายติดแสดงชนิดสิ่งของ ห้องน้ำ ห้องส้วม ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทยของกรมอนามัย มีการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค โดยการทำลายแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์

2. เกณฑ์ความปลอดภัย

ศูนย์อนามัยที่ 6 มีการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่มีผู้เจ็บป่วยรายใหม่อันเนื่องมาจากการทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ มีการกำหนดกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย เช่น จุดพยาบาลคัดกรอง มีการแต่งกายและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย มีการติดตั้งอุปกรณ์อย่างมั่นคงและปลอดภัย ไม่กีดขวางทางเดิน และพร้อมใช้งานไม่ชำรุด ระบบไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟ ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย มีการเก็บสายไฟเป็นระเบียบ การป้องกันอัคคีภัย มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน

3. เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี

ศูนย์อนามัยที่ 6 มีการตรวจความเข้มแสงให้สว่างเพียงพอต่อการทำงาน ภายในห้องมีการระบายอากาศเพียงพอ อุณหภูมิเหมาะสม ไม่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือน มีการจัดประเภทของสารเคมีแยกเก็บเฉพาะประเภท ไม่มีปัญหาฝุ่นหรือควัน ไม่มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นรบกวนที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียงมีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด และแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป มีการกำจัดมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยมูลฝอยทั่วไปปรอทเทศบาลจะเก็บทุกวัน และมูลฝอยอันตรายจะส่งโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีทุกวันพฤหัสบดี มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีการตรวจสภาพน้ำทุก 6 เดือน ก่อนระบายออกนอกอาคาร ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง

4. เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต

ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ดำเนินการผ่านการรับรองระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีมาก มีการดำเนินงานเพื่อให้ได้ระดับดีเยี่ยม โดยมีการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในระดับดีมาก นำไปสู่การปรับปรุง หรือมีการใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างความสมดุลในชีวิตการทำงาน

